



ประกาศสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย  
เรื่อง รับข้อเสนอโครงการวิจัย  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีเป้าหมายให้อาจารย์ทำวิจัยให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และเผยแพร่ผลการวิจัยภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

**ระยะเวลาส่งข้อเสนอโครงการวิจัย**

ผู้สนใจสามารถเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยได้ภายในวันจันทร์สัปดาห์แรกของทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการฝ่ายวิจัยพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยในการประชุม ในวันจันทร์สัปดาห์ที่ ๓ ของทุกเดือน โครงการวิจัยที่ส่งหลังวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน คณะกรรมการฝ่ายวิจัยจะพิจารณาในการประชุมเดือนถัดไป

**แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย**

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำนักวิจัยสนับสนุนการวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

๑. การใช้ประโยชน์แก่สาธารณะที่ทำให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น เช่น การบริการด้านสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
๒. การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เช่น ใช้ผลงานวิจัยเป็นข้อมูลในการประกาศใช้กฎหมายหรือกำหนดนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
๓. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยที่นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น
๔. การใช้ประโยชน์ทางอ้อม เช่น การวิจัยที่เป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ การสร้างความสุข เป็นต้น
๕. การวิจัยที่พัฒนามาจากความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ เช่น การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของผู้ฟังรายการวิทยุของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย เป็นต้น
๖. การวิจัยที่บูรณาการกับการเรียนการสอน เช่น การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาที่เรียนรู้จากการสอนแบบโครงงาน เป็นต้น



## การสนับสนุนของมหาวิทยาลัย

นอกจากทุนสนับสนุนการวิจัยแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีรางวัลสำหรับงานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์และเผยแพร่ผลการวิจัยภายในปีการศึกษาที่ได้รับทุนวิจัย อีกทั้งยังจัดสรรงบประมาณสำหรับการเผยแพร่ผลการวิจัยในวารสารวิชาการและในการประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยสนับสนุนการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก เช่น องค์กรบริหารส่วนตำบล แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ฯลฯ รวมทั้งการพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยกับภายนอก

อาจารย์ประจำที่ประสงค์จะรับการสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย ตามระบุในแผนงานประจำปี การศึกษาของคณะ สามารถ Download แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ได้ที่เว็บไซต์ <http://research.eau.ac.th/Download.php> และขอคู่มือการทำวิจัยได้ที่สำนักวิจัย โทร ๓๙๔

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘



(ผศ.ดร.บรรเจิด จงอภิรัตน์กุล)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย